

THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để xét tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-DCT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc cần tích lũy đầy đủ chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, công tác xã hội đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp như sau:

1. Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2021 (Khóa 12)

Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2021 (Khóa 12) và các khóa tiếp theo, cần có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, công tác xã hội mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Riêng đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh: chuẩn đầu ra ngoại ngữ thứ nhất (chứng chỉ tiếng Anh bậc 5/6); sinh viên cần có thêm một trong các chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai trình độ (bậc 3/6): tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, hoặc tiếng Nhật.

Vì vậy, sinh viên cần sắp xếp thời gian phù hợp để chuẩn bị các điều kiện đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, công tác xã hội trước khi hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo.

- Về Chứng chỉ ngoại ngữ: sinh viên toàn trường được sử dụng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ/ chứng chỉ ngoại ngữ do trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cấp thay thế các chứng chỉ ngoại ngữ khác để xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ, chứng nhận theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ năm 2021. Sinh viên liên hệ trực tiếp Trung tâm bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ của Trường, để đăng ký dự thi cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ/ chứng chỉ ngoại ngữ. Thời gian đăng ký từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30', buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30' tại phòng D103, nhà D, cơ sở chính 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú. Điện thoại liên hệ: 0913847868 (T. Tuấn), 0363375799 (cô Huyền); website: <https://tbdktnn.hufi.edu.vn> ; Email: tbdktnn@hufi.edu.vn .



- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin: sinh viên các khóa đã tốt nghiệp được thay thế các chứng chỉ tin học B, C; Mos bằng chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản/ nâng cao do trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cấp. Sinh viên liên hệ tại Trung tâm Công nghệ thông tin của trường để đăng ký dự thi.

- Công tác xã hội: sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục để tham gia công tác xã hội theo quy định của từng hệ đào tạo và khóa đào tạo.

2. Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2020 (Khóa 11) trở về trước

Đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2020 (Khóa 11) trở về trước (bao gồm sinh viên đã tốt nghiệp) cần sớm hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo quy định của từng khóa, bao gồm: chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, công tác xã hội để **nhận bằng tốt nghiệp**.

Sinh viên các khóa đã tốt nghiệp, được sử dụng giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc do trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM cấp thay thế các chứng chỉ ngoại ngữ khác để **nhận bằng tốt nghiệp**.

Trên đây là thông báo của Nhà trường về việc chuẩn bị các điều kiện đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để xét tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp, đề nghị Trường các Khoa, Cố vấn học tập các lớp triển khai nội dung thông báo đến sinh viên thuộc đơn vị mình biết để thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Khoa trực thuộc trường;
- TT Tuyển sinh và TT (để đăng tin);
- Lưu: VT, ĐT.



★
Nguyễn Xuân Hoàn